



Volvo Trucks. Driving Progress

VOLVO USED TRUCKS

รถบรรทุกมือสอง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ



รถบรรทุกวอลโว่ มือสอง ส่งมอบนวัตกรรมในราคาสุดคุ้ม

วอลโว่ ทรัคส์ นำเสนออีกหนึ่งทางเลือกของธุรกิจขนส่ง ให้คุณได้เป็นเจ้าของรถบรรทุกยุโรปในราคาสุดคุ้ม รถบรรทุกวอลโว่มือสอง มาพร้อมด้วยคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะตัวรถ และมาตรฐานความปลอดภัยที่มาเต็มเหมือนรถใหม่



เครื่องยนต์ทรงสมรรถนะ

มาพร้อมประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์ดีเซลเอกสิทธิ์ของวอลโว่ ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและส่งกำลังเครื่องยนต์ที่ยั่งยืน และปล่อยมลพิษต่ำ เหมาะสมกับประเภทของการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระยะทางไกล-ไกล หรือทางขึ้น-ลงเขา ช่วยในการลดต้นทุนของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระบบเกียร์ที่ทรงประสิทธิภาพ

ทั้งในรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดา และเกียร์กึ่งอัตโนมัติ I-Shift ที่เพิ่มความสะดวกสบาย ระบบอัจฉริยะสองกล่องคำนวณน้ำหนักบรรทุก เส้นทางความลาดชัน และปรับความเร็วเกียร์โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนเกียร์



เพลาค้ำแข็งแกร่ง

ช่วยรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรถบรรทุกน้ำหนักเต็มพิกัด ความสามารถในการกระจายน้ำหนักบรรทุกไปยังจุดรับน้ำหนักกระจายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และรูปทรงที่ใหญ่ขึ้น

รถบรรทุกวอลโว่ มือสอง ผ่านการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น



Pre-check up free : ไร้กังวลด้วยการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นตามมาตรฐานรถบรรทุกวอลโว่ มือสอง ทุกคันต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นตามรายการมาตรฐาน โดยการตรวจสอบผ่านทีมพี่ช่างรายการ และทีมศูนย์บริการมาตรฐานวอลโว่กรุ๊ป เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียด และสภาพตัวรถ โดยไม่มีการซ่อนเร้นปิดบัง

Genuine Services & Parts : ไร้กังวลด้วยการรับบริการจากศูนย์บริการ และอะไหล่แท้มาตรฐานวอลโว่

หลังจากการตรวจเช็คสภาพตามรายการ บางรายการจะถูกเปลี่ยนอะไหล่โดยใช้อะไหล่แท้และซ่อมบำรุงผ่านศูนย์บริการมาตรฐานเท่านั้น



Worry free 24/7 : ไร้กังวลด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24/7 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน คุณสามารถวางใจได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือจากทีม Volvo Action Service ที่มีประสบการณ์ทุกศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมงช่างเทคนิคของเรามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และใช้เฉพาะอะไหล่ของวอลโว่ของแท้ที่มีคุณภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่า เราพร้อมช่วยทำให้คุณกลับมามีงานบนท้องถนนได้ตามปกติ



Questions and Answers

ทำไมต้องเลือกใช้ รถบรรทุกวอลโว่ มือสอง

รถบรรทุกวอลโว่ มือสอง ทุกคนต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นตามรายการมาตรฐาน โดยการตรวจสอบผ่านทีมผู้เชี่ยวชาญ และทีมศูนย์บริการมาตรฐานวอลโว่กรุ๊ป เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียด และสภาพตัวรถ โดยไม่มีการซ่อนเร้นปิดบัง ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับรถที่ยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเสมอมา

รถบรรทุกวอลโว่ มือสอง ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไร

ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ หนึ่งในล้านกว่าๆ ขึ้นอยู่กับระยะทางวิ่ง หรือเลขไมล์ รวมถึงอายุการใช้งานของรถบรรทุกคันนั้นๆ นอกจากนี้เรายังมีที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำสถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นพันธมิตรกับ วอลโว่ ทรัคส์ ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงิน

หากคุณสนใจรถบรรทุกวอลโว่ มือสอง ต้องทำอย่างไร

คุณสามารถติดต่อฝ่ายขายวอลโว่ ทรัคส์ได้ผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 02-305-4432 เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดรถที่มีพร้อมจำหน่าย และทำการนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสภาพรถ หรือเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.volvotrucks.com/th-th/trucks/used-trucks.html

คุณสามารถสัมพันธ์ประสานงานกับรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ มือสองได้ที่ ศูนย์บริการสาขาบางนา เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น.

โดยนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเจ้าหน้าที่ call center โทร. 02-305-4432

